

XÂY DỰNG THÔN LÀNG VĂN HÓA Nhân lên những nét đẹp trong cộng đồng

Tích cực hưởng ứng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, người dân từ thành thị tới nông thôn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều thay đổi tích cực trong việc gắn bó với các thiết chế, hoạt động văn hóa, thể thao tại cơ sở, ngày càng quan tâm tới việc xây dựng thôn, làng văn hóa. Từ đây, tình làng nghĩa xóm thêm bền chặt, góp phần lan tỏa những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương.



Người dân đến nhà văn hóa thôn để đọc sách, chia sẻ kiến thức.

Năm 2014, xã Bình Thanh (Kiến Xương) hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới. Đến năm 2021, xã hoàn thành mục tiêu về đích nông thôn mới nâng cao. Góp phần vào thành quả này không thể thiếu hoàn thiện các tiêu chí về văn hóa. Trong đó, Nhà Văn hóa và Trung tâm Văn hóa và Thông tin huyện Kiến Xương cho biết: Đây mạnh phong trào tập luyện thể thao được duy trì đều đặn với sự hình thành và phát triển của nhiều CLB thu hút từ thanh thiếu niên tới những người trung tuổi, cao tuổi. Để góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tại cơ sở như ở Bình Thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kiến Xương đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Vì vậy, tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt danh

số thành viên đều là những người nông dân quanh năm suốt tháng bận mải với ruộng vườn nhưng CLB duy trì hoạt động thường xuyên bởi ai cũng nhận thức được hiệu quả tích cực và mong muốn lan tỏa phong trào tập dân vũ.

Song song với tập dân vũ, tại thôn Khả Phú và các thôn khác của xã Bình Thanh, hiện nay phong trào tập luyện thể thao được duy trì đều đặn với sự hình thành và phát triển của nhiều CLB thu hút từ thanh thiếu niên tới những người trung tuổi, cao tuổi. Để góp phần tạo chuyển biến tích cực trong đời sống văn hóa tại cơ sở như ở Bình Thanh, Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kiến Xương đã chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trong công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. Vì vậy, tỷ lệ gia đình, thôn, tổ dân phố đạt danh

hiệu văn hóa của huyện Kiến Xương xếp top đầu so với các huyện, thành phố. Hệ thống thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư, có nhiều nhà văn hóa thôn được xây dựng mới do nhà nước và nhân dân cùng làm với trị giá trên 1 tỷ đồng. Bà Trần Thị Ngân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Kiến Xương cho biết: Đây mạnh phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, huyện tăng cường công tác tuyên truyền để nhân dân ý thức được việc xây dựng gia đình văn hóa, thôn, tổ dân phố; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao lành mạnh, phong phú, phù hợp với đặc điểm, thể mạnh của từng địa phương, từng lứa tuổi. Hướng tới làm tốt công tác xã hội hóa trong lĩnh vực văn hóa để huy động

sự tham gia của cả cộng đồng vào việc tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao; mua sắm, bổ sung trang thiết bị, cơ sở vật chất cho các nhà văn hóa, khu thể thao thôn, tổ dân phố.

Là một trong những thôn tiêu biểu trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của xã Quỳnh Hưng (Quỳnh Phụ), nhân dân thôn Phúc Bội có đời sống văn hóa tinh thần phong phú. Bà Vũ Thị Loan, Trưởng ban công tác mặt trận thôn cho biết: Hàng năm ban vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa của thôn đều tổ chức cho các gia đình đăng ký danh hiệu gia đình văn hóa, xây dựng thôn làng văn hóa. Việc xét duyệt danh hiệu văn hóa căn cứ theo 3 tiêu chuẩn dành cho gia đình và 5 tiêu chuẩn dành cho thôn làng theo quy định của UBND tỉnh. Nhờ tinh thần đoàn kết, đồng lòng của các tầng lớp nhân dân, thôn Phúc Bội đã có trên 10 năm đạt danh hiệu thôn làng văn hóa.

Bà Bùi Thị Nhân, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện Quỳnh Phụ chia sẻ: Từ sự cố gắng, nỗ lực của các địa phương, năm 2022, trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ có 2 thôn văn hóa tiêu biểu xuất sắc được UBND tỉnh tặng bằng khen; có 1 nhà văn hóa xã và 3 thôn được Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng thiết bị âm thanh; 7 thôn được thụ hưởng chương trình hỗ trợ trang thiết bị nhà văn hóa, khu thể thao theo đề án của UBND tỉnh. Bên cạnh đó, có 3 gia đình tiêu biểu được UBND tỉnh tặng bằng khen; 41 gia đình và 25 thôn được UBND huyện, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng giấy khen. Các địa phương đã quan tâm tới chức tốt ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tạo không khí vui tươi phấn khởi, thắt chặt tình đoàn kết tại cộng đồng khu dân cư.

Năm 2022, toàn tỉnh có 94% số thôn, tổ dân phố, khu phố đạt danh hiệu văn hóa. Qua việc thực hiện các tiêu chí xây dựng khu dân cư văn hóa, việc chấp hành pháp luật của nhân dân được nâng lên, thể nạn xã hội được đẩy lùi, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Phong trào xây dựng thôn làng văn hóa đã tạo hiệu quả tích cực trong việc phát huy giá trị văn hóa truyền thống và nhân lên những nét đẹp trong cộng đồng dân cư.

TU ANH

Nâng cao sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam

Gần 13 năm qua, hoạt động của Trung tâm tẩy độc thuộc Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/Đioxin tỉnh đạt hiệu quả cao, góp phần cải thiện, nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho nạn nhân CĐDC và cộng đồng. Trung tâm đã trở thành địa chỉ thân thương và tin cậy của nạn nhân CĐDC nói riêng và người dân nói chung.

Tùng tham gia chiến đấu tại chiến trường biên giới phía Bắc, sau khi trở về quê hương, ông Nguyễn Công Tú, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ mang trong mình chất độc da cam. Được sự giới thiệu, giúp đỡ của những người đồng đội, ông Tú tìm đến Trung tâm tẩy độc tại Thái Bình. Ông phần khởi chia sẻ: Sức khỏe của tôi rất yếu thường bị đau đầu, khó thở và khó khăn trong vận động. Sau đợt điều trị đầu tiên tại Trung tâm tẩy độc vào năm 2019, tôi thấy mình khỏe ra rất nhiều, đầu óc minh mẫn nên đã quyết định duy trì việc điều trị tại đây. Đặc biệt, mặc dù vợ tôi không bị nhiễm CĐDC nhưng khi thấy tôi điều trị hiệu quả cũng đã quyết định đến Trung tâm để tẩy độc, nâng cao sức khỏe.

Trung tâm tẩy độc được thành lập tháng 12/2010. Ngay sau khi thành lập, Trung tâm đã được Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam và Tổ chức Vì cuộc sống châu Á - Thái Bình Dương (ABLE) đồng tài trợ chuyển giao chương trình tẩy độc cho các nạn nhân CĐDC bằng phương pháp Hubbard. Đây cũng là đơn vị đầu tiên của cả nước thực hiện chức năng tẩy độc bằng phương pháp này. Từ khi thành lập đến nay, Trung tâm đã tổ chức thành công 128 đợt tẩy độc cho gần 4.000 người là nạn nhân CĐDC trong, ngoài tỉnh và người tự nguyện tham gia tẩy độc. Trung tâm hiện có 1 phòng khám, 1 kho thuốc, 5 phòng xông hơi tẩy độc với 3 bác sĩ, 1 y sĩ và 2 y tá. Bác sĩ Nguyễn Văn Điệp, Phó Giám đốc Trung tâm cho biết: Phương pháp Hubbard được nghiên cứu, phát triển, ứng dụng

ở nhiều nước đem lại sức khỏe tốt cho người dân. Đây là phương pháp an toàn đối với sức khỏe của nạn nhân CĐDC và những người dân tự nguyện tham gia tẩy độc. Quy trình tẩy độc gồm các bước: kiểm tra sức khỏe (đo mạch, huyết áp, cân nặng...); uống vitamin; vận động nhẹ nhàng; xông hơi với nhiệt độ cao và kiểm tra lại sức khỏe sau khi kết thúc quy trình tẩy độc. Phương pháp Hubbard không chỉ có tác dụng thải CĐDC mà còn có tác dụng bài tiết các chất độc khác trong cơ thể con người. Để đạt được hiệu quả như mong muốn, người điều trị bằng phương pháp này cần bổ sung nhiều rau xanh và hoa quả tươi, không được uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác. Trung bình mỗi đợt tẩy độc sẽ được Trung tâm thực hiện trong 21 ngày, tùy theo tình trạng sức khỏe của mỗi người.

Hiện mỗi tháng có khoảng 25 - 30 người tham gia tẩy độc tại Trung tâm. Nhiều người đã tham gia tẩy độc nhiều lần. Sau khi hoàn thành các đợt tẩy độc, sức khỏe của các nạn nhân CĐDC được cải thiện, ăn ngon, ngủ ngon, một số bệnh mãn tính giảm nhiều, trong đó các nhóm bệnh liên quan đến thần kinh, tê bì chân tay, đau nhức vai gáy, các chi,

đau đầu, tinh thần mệt mỏi giảm rõ rệt.

Không chỉ thực hiện chức năng tẩy độc cho nạn nhân CĐDC trong và ngoài tỉnh, Trung tâm còn chủ động và tích cực tiến hành công tác nghiên cứu khoa học về tẩy độc, vận dụng một cách sáng tạo các quy trình tẩy độc cho phù hợp với đặc điểm, thể trạng của người Việt Nam và tình hình sức khỏe, bệnh tật của nạn nhân CĐDC. Trung tâm đã tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, các cuộc hội thảo khoa học do Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam tổ chức và hội thảo trực tuyến về tẩy độc do Tổ chức Vì cuộc sống châu Á - Thái Bình Dương (ABLE) thực hiện. Bên cạnh đó, Trung tâm còn mở 6 khóa tập huấn, chuyển giao kỹ thuật tẩy độc cho các cán bộ y tế của 3 đơn vị gồm: Trung tâm Bảo trợ xã hội nạn nhân CĐDC trực thuộc Trung ương Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin Việt Nam, Trung tâm Giải độc Bệnh viện Quân y 175, Trung tâm Chăm sóc nuôi dưỡng và Điều trị nạn nhân bị nhiễm CĐDC/Đioxin thành phố Hà Nội và 10 tỉnh, thành phố: Lâm Đồng, Gia Lai, Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Bắc Giang, Bắc Ninh, Quảng Ninh.

Ông Nguyễn Kim Nhật, Phó Chủ tịch thường trực

Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh cho biết: Hiện nay, nguồn kinh phí để duy trì hoạt động của Trung tâm chủ yếu là từ xã hội hóa nên còn gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, chúng tôi mong các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm, giúp đỡ để Trung tâm hoạt động hiệu quả hơn, đặc biệt hỗ trợ định suất lao động cho các cán bộ y tế của Trung tâm. Dự kiến trong quý II/2023, thông qua sự kêu gọi, vận động của Trung ương Hội, Hội sẽ tiếp nhận dự án "Nâng cấp trang thiết bị phục hồi chức năng và dạy nghề cho Hội Nạn nhân CĐDC/Đioxin tỉnh Thái Bình" từ Nhật Bản. Dự án sẽ trang bị thiết bị phục hồi chức năng và thiết bị dạy nghề về công nghệ thông tin cho nạn nhân CĐDC. Trong đó, các thiết bị phục hồi chức năng sẽ được Hội giao cho Trung tâm tẩy độc quản lý, từ đó sẽ kết hợp tẩy độc và phục hồi chức năng, góp phần nâng cao hơn nữa sức khỏe cho nạn nhân CĐDC và người dân tự nguyện tham gia tẩy độc.

Thái Bình hiện có hơn 30.000 người bị phơi nhiễm CĐDC. Chính vì vậy, việc tẩy độc là hoạt động thiết thực, hiệu quả giúp xoa dịu nỗi đau da cam, tri ân người có công với cách mạng.

THU HOÀI



Kiểm tra sức khỏe cho nạn nhân chất độc da cam trước khi tham gia tẩy độc.

Hiệu quả mô hình đội tàu thuyền tự quản ở thị trấn Diêm Điền

Thời gian qua, mô hình "Đội tàu thuyền tự quản đoàn kết hỗ trợ nhau hoạt động trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển" của ngư dân khu 9 thị trấn Diêm Điền (Thái Thụy) đã phát huy hiệu quả, góp phần tích cực cùng các đơn vị của Bộ đội Biên phòng (BDBP) tỉnh bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh trên tuyến biên giới biển của tỉnh. Đây cũng là mô hình dân vận khéo do Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh và Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền thành lập nhằm củng cố thể trận biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Càng cá Tân Sơn trước khi có đội tàu thuyền tự quản thường có lượng phương tiện qua lại đông, tình hình an ninh trật tự (ANTT), an toàn giao thông (ATGT) tiềm ẩn các yếu tố phức tạp. Người dân thường xuyên mất trật tự ngư lưới cụ. Quá trình khai thác hải sản, ngư dân thực hiện theo hướng tự phát, luôn giữ bí mật thông tin tọa độ và còn xảy ra tình trạng tranh chấp trong khai thác, tiêu thụ sản phẩm. Trước tình hình đó, năm 2012, các ngư dân của khu 9 thị trấn Diêm Điền đã thành lập "Đội tàu thuyền tự quản đoàn kết hỗ trợ nhau hoạt động trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ

quyền vùng biển" với 74 phương tiện, 74 hộ làm nghề khai thác hải sản. Anh Nguyễn Văn Lang, đội trưởng đội tàu thuyền tự quản cho biết: Đội của chúng tôi hiện có trên 90% phương tiện có công suất từ 350CV trở lên, 10% là các phương tiện có công suất dưới 350CV. Năm 2017, tất cả các phương tiện dài trên 15m của đội đều chủ động lắp đặt các thiết bị theo dõi như icom, rada, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục, các chứng chỉ để khai thác thủy sản theo đúng yêu cầu của cơ quan chức năng. Các phương tiện luôn chủ động phối hợp với lực lượng BDBP để thông tin tình hình trên biển và đã cung cấp hàng trăm thông



Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền (Thái Thụy) thường xuyên nắm bắt tình hình khai thác hải sản của ngư dân.

tin có giá trị giúp các đơn vị làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn, phòng, chống ma túy, xuất nhập cảnh trái phép.

Là một trong những thành viên của đội tàu thuyền tự quản, anh Nguyễn Đình Tuấn cho biết: Gia đình tôi dành dụm toàn bộ vốn tích góp để đóng mới 2 tàu cá, chính vì thế nhu cầu tham gia đội tàu thuyền tự quản là rất cần thiết. Nếu như trước kia một mình đánh bắt ở ngư trường thì hiệu quả không cao bởi nghề khai thác thủy hải sản phụ thuộc vào ngư trường và thời tiết. Nhưng từ khi tham gia đội tàu thuyền tự quản, tôi được các thuyền viên khác chia sẻ thông tin về vị trí có nhiều hải sản, giúp tôi đánh bắt đạt hiệu quả cao hơn. Mỗi năm tàu của tôi khai thác được gần 300 tấn hải sản các loại, sau khi trừ chi phí thu về cả tỷ đồng. Tôi cũng được tham gia các lớp tập huấn của tỉnh, huyện về xây dựng mô hình, từ đó có thêm kinh nghiệm phối hợp điều hành hoạt động của tổ tự quản tàu thuyền ngày càng tốt hơn. Từ ngày gia nhập tổ đến nay, các ngư dân trên tàu cá của tôi đã tham gia cứu hộ, cứu nạn cho hàng nghìn ngư dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an

phần làm tốt công tác bảo đảm ANTT, ATGT trên ngư trường của nước ta.

Trung tá Hoàng Minh Sơn, Đồn trưởng Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền cho biết: Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền được giao quản lý 14,6km bờ biển chạy qua địa bàn 3 xã và 1 thị trấn trên địa bàn huyện Thái Thụy. Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền thường xuyên cử cán bộ nắm tình hình của ngư dân, kịp thời nắm bắt thông tin về ANTT, ATGT trên biển, từ đó có những giải pháp xử lý, tháo gỡ khó khăn. Hàng năm, Đồn Biên phòng phối hợp với các tổ trưởng tổ tự quản ANTT và đội tàu thuyền tự quản để tổ chức thăm hỏi những ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, trao tặng áo phao, cờ Tổ quốc, hỗ trợ kinh phí để ngư dân gặp nạn vượt qua khó khăn, góp phần thắt chặt tình đoàn kết quân với dân ngày càng bền vững.

Chính nhờ làm tốt công tác dân vận nên hiện nay địa bàn quản lý của Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền đã thành lập được 151 tổ tự quản về ANTT, 11 đội tàu thuyền tự quản với sự tham gia của hàng nghìn ngư dân, góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an

toàn xã hội trên địa bàn đồn phụ trách cơ bản ổn định, người dân yên tâm sản xuất, khai thác thủy hải sản. Hàng năm, các ngư dân đã thông tin hàng trăm sự vụ trên biển, giúp Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Diêm Điền hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Hoàng Minh Sơn cho biết thêm: Tham gia mô hình "Đội tàu thuyền tự quản đoàn kết hỗ trợ nhau hoạt động trên biển và tham gia đấu tranh bảo vệ chủ quyền vùng biển" đã phát huy vai trò tích cực của các thành viên cùng BDBP bảo vệ, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới biển của tỉnh; đồng thời sẵn sàng cơ động phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Từ hoạt động của đội tự quản tàu thuyền khu 9 thị trấn Diêm Điền thêm khẳng định tính hiệu quả của mô hình dân vận khéo, đáp ứng nhiệm vụ công tác biển trong tình hình mới. Nhiều năm liền, đội tàu thuyền tự quản của khu 9 được Bộ Chỉ huy BDBP tỉnh, UBND huyện Thái Thụy khen thưởng vì những đóng góp tích cực trong công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn.

TIẾN ĐẠT